



ĐIỂM NHẤN

- Chuỗi phản ứng mở rộng các hàng đang hoạt động
- Thăng hạng vương quyền cùng Thanh Tiến Độ Emperor's Rule
- Giải phóng Vạn Năng Emperor, Vạn Năng High Emperor và Vạn Năng Great Emperor vĩ đại

Red Tiger xin giới thiệu: Hoàng Đế Ấn Độ

Hãy mạo hiểm đi qua hành lang xa hoa của lịch sử cùng Hoàng Đế Ấn Độ, nơi mỗi lượt quay sẽ hé lộ tầm thăm quyền quý đến từ sự giàu có của một đế chế!

Các biểu tượng biến mất sau mỗi chiến thắng, dọn đường cho biểu tượng mới đổ xuống các trục, mang tiềm năng dẫn đến đại thắng. Thăng hạng qua các bậc của Emperor's Rule khi bạn tiến lên qua 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ mở khóa các tính năng mạnh mẽ. Từ Vạn Năng Emperor đến Vạn Năng High Emperor với các hệ số béo bở và Vạn Năng Great Emperor cao quý, mỗi giai đoạn mang đến nhiều kho báu mới chờ khai mở và dẫn bạn gần hơn đến phần thưởng tối thượng: Lượt Quay Miễn Phí, nơi tiền tài của vương quốc nằm trong tầm tay bạn.

Với mỗi lượt quay, cơ hội chinh phục và trở thành kẻ thống trị tối thượng đang vẫy gọi. Hãy tham gia Hoàng Đế Ấn Độ và đoạt lấy thời vận của bạn ngay hôm nay!

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 3 / 5 x 4 / 5 x 5 / 5 x 6 (Sau tiến triển ở giai đoạn cuối: 6 x 3 / 6 x 4 / 6 x 5 / 6 x 6)
Đường Thắng	243 / 1.024 / 3.125 / 7.776 (Sau tiến triển ở giai đoạn cuối: 729 / 4.096 / 15.625 / 46.656)
Tiền Thắng Tối Đa	20.000x
Biến Động	5/5 (Cao)
Tần Suất Trúng	5/5 (Cao)
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 80
Tính Năng	5 (Vạn Năng, Vạn Năng Emperor, Vạn Năng High Emperor, Vạn Năng Great Emperor, Lượt Quay Miễn Phí)
Tùy chọn RTP không có jackpot	90,73%, 92,75%, 94,66%, 95,72%
Tùy chọn RTP có Jackpot	90,11%, 90,69%, 92,78%, 94,72%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI

Chuỗi Phản Ứng và Cơ Chế Trò Chơi

Biểu tượng hợp thành chiến thắng sẽ biến mất, dọn đường cho các biểu tượng mới rơi xuống để có thể tạo ra chiến thắng mới. Mỗi trục có 6 vị trí biểu tượng, nhưng chỉ 3 hàng dưới cùng hoạt động khi bắt đầu mỗi lượt quay. Chiến thắng hợp thành sẽ kích hoạt hàng không hoạt động tiếp theo từ dưới lên trên để tạo chuỗi phản ứng theo sau, tăng số lượng đường thắng có thể có. Khi bắt đầu mỗi lượt quay, số hàng hoạt động sẽ cài lại về 3.

Thanh Tiến Độ Emperor's Rule

Một thanh tiến độ có 4 giai đoạn nằm chồng lên trục thứ 6. Đạt được biểu tượng trả thưởng cao nhất (Precious Gem) trên các hàng đang hoạt động sẽ góp phần làm đầy thanh tiến độ. Mỗi giai đoạn cần đạt 100 biểu tượng để hoàn thành. Khi hoàn thành mỗi giai đoạn của Emperor's Rule, các loại biểu tượng và tính năng mới sẽ tăng cường các trục:

- Giai Đoạn 1:** Vạn Năng Emperor (Tím)
- Giai Đoạn 2:** Vạn Năng High Emperor (Xanh Lá)
- Giai Đoạn 3:** Vạn Năng Great Emperor (Hồng)
- Giai Đoạn 4:** Lượt Quay Miễn Phí

Khi hoàn thành giai đoạn 4 của Emperor's Rule, thanh tiến độ sẽ biến mất và trục thứ 6 sẽ lộ ra.

Vạn Năng

Vạn Năng thay thế cho mọi biểu tượng trả thưởng. Các biểu tượng Vạn Năng, bao gồm những biểu tượng được mở khóa bằng cách hoàn thành giai đoạn trong Emperor's Rule, sẽ xuất hiện trên trục 3 đến lúc hoàn thành giai đoạn cuối của Emperor's Rule và trên trục 3 lần 4 sau đó.

Vạn Năng Emperor

Vạn Năng Emperor mở rộng qua tất cả các hàng đang hoạt động trên một trục và vẫn giữ nguyên vị trí ngay cả khi đã góp phần vào chiến thắng cho đến khi giành được cả 6 hàng của các trục, tuy nhiên, Vạn Năng Emperor biến mất sau khi góp phần vào chiến thắng trên hàng thứ 6.

Vạn Năng High Emperor

Vạn Năng High Emperor hoạt động tương tự như Vạn Năng Emperor, nhưng cũng nắm giữ hệ số thắng ngẫu nhiên x2, x3, x5 hoặc x10.

Vạn Năng Great Emperor

Vạn Năng Great Emperor hoạt động tương tự như Vạn Năng High Emperor nhưng cũng không biến mất sau khi góp phần vào chiến thắng trong 3 chiến thắng liên tiếp sau khi cả 6 hàng của các trục được kích hoạt.

Lượt Quay Miễn Phí

Sau khi hoàn thành giai đoạn cuối cùng của Emperor's Rule, các scatter Lượt Quay Miễn Phí sẽ được đưa vào các trục 1, 2, 5 và 6. Nếu xuất hiện 4 scatter Lượt Quay Miễn Phí trong một lượt quay, những scatter này sẽ kích hoạt 10 lượt quay miễn phí. Thêm vào đó, trong Lượt Quay Miễn Phí, nếu xuất hiện 4 scatter Lượt Quay Miễn Phí thì bạn sẽ được thưởng thêm 10 lượt quay.

ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

ID Trò Chơi	Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
EmperorOfIndia	Tùy Chọn RTP Không Có Jackpot	emperorofindia	emperorofindia00	90,73%, 92,75%, 94,66%, 95,72%
EmperorOfIndia	Tùy Chọn RTP Có Jackpot	emperorofindia	emperorofindia00	90,11%, 90,69%, 92,78%, 94,72%

Lũy Tiến Jackpot 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu về Jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số Red Tiger khác, Hoàng Đế Ấn Độ có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm với jackpot lũy tiến để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,11% với jackpot lũy tiến 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,11%. Tỷ lệ RTP của jackpot lũy tiến là 100%.

Tải gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)